



ที่ พร ๐๐๒๓.๒/๑ ๑๕/๕๗

ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่”

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่


สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๖๙๘  
ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ด้วยมูลนิธิข้าราชการร่วมกับสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่” สำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับ ๖ ขึ้นไป รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๕๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องราชวดี โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่” มีความสำคัญในการพัฒนาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง จึงเห็นควรให้ข้าราชการหรือบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว โดยจัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมไปยังมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ๗๓๖/๑ ซอยเศรษฐสุนทร ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หรือส่งโทรสารใบสมัครเข้ารับการอบรมไปยังหมายเลข ๐๒-๒๕๑-๓๘๓๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
ในเขตพื้นที่พิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
นายชัย อรรถนัย

ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา  
ศูนย์ราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  
โทร. ๐ ๕๔๕๓ ๔๑๑๙ ต่อ ๑๗ โทรสาร. ต่อ ๑๙

Handwritten signature and initials in the top left corner.

๗๑๑๗



201A  
พ.ศ. 2557

ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๒๕๕๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม ๑๐๓๐๐

พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือ มุลินธิพัฒนาข้าราชการ ที่ ว.๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่” จำนวน ๑ ฉบับ
- ๒. แบบตอบรับการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่” จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ มุลินธิพัฒนาข้าราชการร่วมกับสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่” สำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับ ๖ ขึ้นไป รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๕๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องราชวดี โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่” มีความสำคัญในการพัฒนาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง จึงเห็นควรให้ข้าราชการหรือบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว โดยส่งรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการอบรมมายังมุลินธิพัฒนาข้าราชการ ๗๓๖/๑ ซอยเศรษฐสุนทร ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หรือส่งโทรสารไปสมัครเข้ารับการอบรมมายังหมายเลข ๐๒-๒๔๑-๓๘๓๙ และหากผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อมุลินธิพัฒนาข้าราชการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓๒๗๕๐ หรือโทร ๐๘๙-๗๙๕๖๒๔ / ๐๘๙-๑๑๘๘๘๒๙ ในการนี้ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมไปลงทะเบียนพร้อมชำระค่าลงทะเบียน จำนวน ๓,๕๐๐.- บาท (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเช้า อาหารเย็น และค่าเดินทาง) และรายงานตัวเข้ารับการอบรม ในวันจันทร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องราชวดี โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ คุกรักษ์ยั้ง)

รองอธิบดี ศึกษาราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐๒-๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๒-๔  
โทรสาร ๐๒-๒๔๑-๙๐๕๕



# มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ

786/1 ซอยเศรษฐสุเทพ ถนนพหลโยธิน 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 02-249-2750 โทรสาร. 02-241-3859 Email: fcd13@outlook.com

ที่ ว. 2 / 2557

๙ เมษายน 2557

เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่”

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการอบรม “ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่”

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการพิจารณาเห็นว่าข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้บริหารองค์การส่วนท้องถิ่น เป็นสถาบันที่มีความสำคัญต่อบ้านเมือง ในฐานะที่เป็นกลไกในการดูแลรับผิดชอบสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การให้บริการในด้านต่างๆ การดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐที่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน


ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิพัฒนาข้าราชการร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่” สำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับ 6 ขึ้นไป รวมทั้งผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 150 คน ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องราชวดี โรงแรมคุ้มคูคำ จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีความคิดกว้างไกล มีสมรรถนะและขีดความสามารถพร้อมที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนักบริหารที่ดี ส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมที่มูลนิธิฯ และสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้ารับการอบรม และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ที่จะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้การฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวยังเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ซึ่งจะผลให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าอบรมมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน จำนวน 3,500 บาท ได้จากงบประมาณต้นสังกัด

มูลนิธิฯ จึงใคร่ขอความกรุณาดำเนินการดังนี้ (1) แจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรม (2) ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการแจ้งให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล สมัครเข้ารับการอบรม โดยส่งรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการอบรมมายังมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ 736/1 ซอยเศรษฐสุตุนทร ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 หรือส่งโทรสารไปสมัครเข้ารับการอบรมยังหมายเลข 02-241-3839 และหากผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2432750 หรือโทร 089-7995624 / 089-1188829 ในการนี้ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมไปลงทะเบียนพร้อมชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 3,500 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเช้า อาหารเย็น และค่าเดินทาง) โดยพร้อมเพรียงกันในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.00น - 9.00น. ณ ห้องราชาวดี โรงแรมคุ้มเกล้า จ.เชียงใหม่

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายจัตกัย บวรพัฒน์)

ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ

โครงการฝึกอบรม  
หลักสูตร “ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่”

จัดโดย

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. หลักการและเหตุผล

ไม่ว่ายุคใดสมัยใดข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ยังคงเป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญต่อบ้านเมือง ในฐานะที่เป็นกลไกในการดูแลรับผิดชอบสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การให้บริการในด้านต่างๆ การดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐที่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน ด้วยเหตุนี้ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นอกจากจะมีความรู้ความสามารถแล้ว จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม ดำรงความถูกต้องเป็นธรรมอย่างแน่วแน่เพื่อเป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างแท้จริง

ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ เป็นความปรารถนาของข้าราชการทุกคน หนทางหนึ่งในการก้าวไปสู่ความสำเร็จในอาชีพนี้ ก็คือการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนแสวงหาความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ถึงสำคัญอีกประการหนึ่งของผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานก็คือการมีภาวะเป็นผู้นำ ผู้ที่มีภาวะผู้นำไม่จำเป็นต้องเป็นนักบริหาร และนักบริหารบางคนก็ไม่มีภาวะผู้นำ ไม่ว่าจะทำงานในหน้าที่ไหน ตำแหน่งใดสามารถมีภาวะผู้นำได้ทั้งนั้น เพราะคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะสามารถดึงดูดใจให้ผู้อื่นเชื่อถือ ไว้วางใจเต็มใจให้ความร่วมมือ ยินดีให้การสนับสนุน ทั้งนี้เพราะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจไมตรี ยึดมั่นในความถูกต้องเป็นธรรม

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ พิจารณาเห็นว่าแม้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจะมีโอกาสเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจัดโดยสถาบันอื่น แต่ก็ยังไม่มีหลักสูตรใดที่จะเน้นในเรื่องภาวะผู้นำท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ที่สภาพแวดล้อมแตกต่างไปจากเดิม เป็นสภาวะแวดล้อมที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ ผู้คนในสังคมตกอยู่ภายใต้กระแสวัฒนธรรม จนเป็นเหตุให้คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม กำลังถูกบั่นทอนทำลายลงจนน่าเป็นห่วง ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนรวมทั้งข้าราชการบางส่วน ไม่ได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และการวิ่งเต้นใช้เส้นสาย โดยมองว่าไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเป็นเครื่องปลุกจิตสำนึกที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่ง

ด้วยเหตุนี้มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จึงพิจารณาเห็นสมควรที่จะจัดอบรมหลักสูตรพิเศษ สำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับ 6 ขึ้น ไปซึ่งมีบทบาทสำคัญในระบบราชการส่วน ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถปลูกฝังแนวความคิดและอุดมการณ์ในการเป็นผู้นำท้องถิ่นยุค ใหม่ ที่นอกจากจะมีคุณลักษณะของความเป็นผู้นำ มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี และมีความรอบรู้ ในเรื่องต่างๆแล้ว ยังจะต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

## 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีของข้าราชการและพนักงาน ส่วนท้องถิ่นที่ต้องปฏิบัติงานยึดประ โยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง
2. เพื่อให้เป็นผู้มีความคิดกว้างไกล มีใจเปิดกว้าง มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูง พร้อมทั้งจะก้าวขึ้นไปเป็นนักบริหารที่ดีในอนาคต
3. เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ รู้เท่าทันการณื สามารถปรับแนวความคิด ปรับวิธีการทำงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
4. เพื่อให้มีจิตสำนึกในการเสียสละ ซื่อสัตย์ในระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่และเป็น ที่พึ่งพาของประชาชนอย่างแท้จริง
5. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีและการเป็นข้าราชการที่ดี ที่จะต้องทำงานตามรอยพระยุคลบาท
6. เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่าย เพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การ บริหารส่วนท้องถิ่น

## 3. หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการอบรม “ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่” ประกอบด้วยหัวข้อวิชาดังนี้

- คุณธรรมนำชีวิต งานสัมฤทธิ์ชีวิตเป็นสุข (3 ชม.)
- บทบาทผู้นำท้องถิ่นกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (3 ชม.)
- การบริหารงานแนวใหม่เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ (3 ชม.)
- ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน (3 ชม.)
- กลยุทธ์ในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม (3 ชม.)
- ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่กับการบริหารความเสี่ยง (1.30 ชม.)

**4.ระยะเวลาการฝึกอบรม**

หลักสูตรการอบรมในเวลา 3 วัน โดยอบรมระหว่างวันจันทร์ ที่ 26 – วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557

**5 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม** 150 คน

**6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม**

- ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับ 6 ขึ้นไป
- สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

**7.การรับสมัครและวิธีการคัดเลือก**

เมื่อมีผู้สมัครเกินจำนวนที่ต้องการ ผู้อำนวยการฝึกอบรมจะพิจารณาจัดสรรที่นั่งให้กับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามลำดับเวลาที่อื่นใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

**8.สถานที่ฝึกอบรม**

ณ ห้องราชวดี โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

**9 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม**

ค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท เป็นค่าดำเนินการฝึกอบรม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม รวมทั้งค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเช้า อาหารเย็น และค่าเดินทาง) ซึ่งผู้ลงทะเบียนมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายตามระเบียบของทางราชการ

**10.วิธีการอบรม**

การบรรยาย

**หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมสำรองห้องพักด้วยตนเอง**

**ท่านสามารถสอบถามข้อมูลที่พักร โรงแรมคุ้มภูคำ เบอร์ 053-400452**

**กำหนดการฝึกอบรม**  
**หลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่"**  
**จัดโดย มูลนิธิพัฒนาข้าราชการร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่**  
**ระหว่าง วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2557**  
**ณ ห้องราชาวดี โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่**

วันเวลา	08.00 - 08.45	09.00 - 10.30	10.40-12.00	13.00-14.30	14.30-16.00
วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557	รายงานตัวลงทะเบียน	ศตวรรษมนานาชาติ งานสัมพันธ์ชีวิตเป็นสุข นายขจิตถัย นุราชพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ	ศตวรรษมนานาชาติ งานสัมพันธ์ชีวิตเป็นสุข (ต่อ)	บทบาทผู้นำ กับการบริหารการเปลี่ยนแปลง ดร.สุรวัฒน์ ขนบุญพงษ์	บทบาทผู้นำ กับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (ต่อ)
	ลงทะเบียน	การบริหารงานแนวใหม่ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ดร.สุเทพ เขาวาสิต	การบริหารงานแนวใหม่ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ (ต่อ)	ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน ดร.สุเมธ แสงนิมมवल อดีตผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย	ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน (ต่อ)
วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557	ลงทะเบียน	กลยุทธ์ในการบริหารงาน อย่างมีคุณธรรม ดร.พีรพล ไตรทศาทิพย์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย	กลยุทธ์ในการบริหารงาน อย่างมีคุณธรรม (ต่อ)	ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่กับ การบริหารความเสี่ยง นายสมศักดิ์ ดินายั่งยืน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557	ลงทะเบียน				



แบบตอบรับ

การฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่"

ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2557

ณ ห้องราชาวดี โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

.....

กรุณาพิมพ์ หรือ เขียน ให้ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิมพ์ใบกิตติบัตร

1. ชื่อ - สกุล .....

ตำแหน่ง .....

หน่วยงาน .....

โทรศัพท์ .....

โทรสาร .....

2. ชื่อ - สกุล .....

ตำแหน่ง .....

หน่วยงาน .....

โทรศัพท์ .....

โทรสาร .....

3. ชื่อ - สกุล .....

ตำแหน่ง .....

หน่วยงาน .....

โทรศัพท์ .....

โทรสาร .....

4. ชื่อ - สกุล .....

ตำแหน่ง .....

หน่วยงาน .....

โทรศัพท์ .....

โทรสาร .....

.....กรุณาส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 02-241-3839.....